



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขยายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑ รายการ

ที่ คค ๐๖๐๑๓ / ๒ / ๒๕๖๓

ด้วยกรมทางหลวง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขยายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า

๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือนนับถึงวันขยายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสุ้ราคาโดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อวันแต่ผู้ประมูลสุ้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิริบหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาด โดยทันทีพร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมด หรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการนับตั้งแต่วันที่การขยายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวงถ้าเกินกำหนดดังกล่าวกรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคาและกรมทางหลวงมีสิทธิที่จะริบหลักประกันและเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันทีและนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขยายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายลงวันที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของกรมทางหลวงภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิที่จะริบสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

๖. กรมทางหลวง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขายหรือยกเลิกการขยายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอให้มันยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้ประมูลสุ้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้
๘. ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอคุณสมบัติของที่จะขายได้ ณ.ที่ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำไปดูและชี้แจง) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
๙. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสุ้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ที่ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิษฐ์ จันทร์กล้า)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ รักษาราชการแทน


ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน





บัญชีประเมินราคาขั้นต่ำ
รายละเอียดเครื่องจักรกลที่ได้รับอนุมัติจำหน่าย
ตามประกาศขายทอดตลาด ที่ คค 06013 / 2 / 2563
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	ชื่อเครื่องจักร/ยานพาหนะ	หมายเลข เครื่องจักรกล	ราคาซื้อ(บาท) หรือได้มา	ประเมินค่าตาม สภาพเป็นจริง	ราคาประเมิน ขั้นต่ำ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกขยอะมูลฝอย MITSUBISHI/K64TENSROI	43-6004-97-8	563,000.00	70,000.00	70,000.00	

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ
(นายธนกร วงศ์พุมิ)
รอ.ขท. (ว) แม่ฮ่องสอน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประพาส นนทการ)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธีระพล บัวลอย)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน